



ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๖/ว.๒๘

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑/
เรียน จากบัณฑิตศึกษานิเทศศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑
๒. โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” Development Administration towards Sustainable Development” วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน ๑๒ กลุ่มสาขาวิชา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์จาก สถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ประมาณ ๖๐๐ คน นั้น

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและ สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดย สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ <http://conference.nida.ac.th> หัวข้อลงทะเบียน online ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน ด้วยจักษอบุคคลยิ่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๒-๒๗๒๗-๓๓๐๐, ๐๒-๒๗๒๗-๓๓๑๒

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักงานเลขานุการสำนัก

โทร. ๐-๒๗๒๗-๓๓๐๐, ๐-๒๓๗๕-๘๙๗๒

อีเมลล์ nidaconference@nida.ac.th

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่ <http://conference.nida.ac.th>

ภายใต้หัวข้อ “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
“Development Administration towards Sustainable Development”

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเป็นมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๙ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลัก และปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนา ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ การบริหารการพัฒนาสังคม การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๑ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในปี ๒๕๖๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” “Development Administration towards Sustainable Development” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ของคณาจารย์และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน ๑๒ กลุ่มสาขาวิชาและเปิดเวทีสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการจากภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน ๑๒ กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ
๓. เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เป้าหมาย

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ๑.๑ การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๑.๒ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปประมาณ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน
- ๑.๓ ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบ Round Table ไม่น้อยกว่า ๓๖ บทความ
- ๑.๔ การนำเสนอแบบ info graphics ไม่น้อยกว่า ๑๒ คณะ

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ๒.๑ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ ในสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
- ๒.๒ เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับระบบการบริหารเพื่อนำแนวทางของนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ
- ๒.๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาาระบบเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการ การจัดประชุมมีกำหนด ๑ วัน แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีกิจกรรมในแต่ละภาคดังนี้

การปาฐกถา

ปาฐกถานำเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

องค์ปาฐก (รอทาบทาม)

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รอทาบทาม)

รองนายกรัฐมนตรี

ผู้อภิปราย

ลำดับที่ ๑ ดร.บรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ ๒ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (รอทาบทาม)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับที่ ๓ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมทางวิชาการ (กิจกรรมภาคบ่าย) เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Round Table โดยเน้นการเป็น Action Based, Action Paper เป็นการนำเอาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงและมีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้วิพากษ์บทความ (discussant) โดยแบ่งกลุ่มสำหรับการประชุมวิชาการ ๑๒ กลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑ รัฐประศาสนศาสตร์	“รัฐประศาสนศาสตร์ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” “Public Administration and Sustainable Development Goals-SDGs”
กลุ่มที่ ๒ บริหารธุรกิจ	“ธุรกิจที่ดีขึ้น นำไปสู่โลกที่ดีขึ้น” "Better Business Better World"
กลุ่มที่ ๓ พัฒนาการเศรษฐกิจ	“เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” “Health Economics for Sustainability”
กลุ่มที่ ๔ สถิติประยุกต์	“การยกระดับสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน” “Leveraging IT Capabilities for Sustainable Business”
กลุ่มที่ ๕ การบริหารการพัฒนาสังคม	“นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” "Social Innovation for Sustainable Development"
กลุ่มที่ ๖ การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	“การจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค ๔.๐” “Environmental Management ๔.๐”
กลุ่มที่ ๗ ภาษาและการสื่อสาร	“ภาษา, การสื่อสาร และวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐” "Language, Communication and Culture towards Thailand ๔.๐"
กลุ่มที่ ๘ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	“นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” "HRD Innovation for Sustainable Development"
กลุ่มที่ 9 นิติศาสตร์	“การบริหารการพัฒนาและกฎหมายเพื่อความยั่งยืน” “Development Administration and Law for Sustainability”
กลุ่มที่ ๑๐ การจัดการการท่องเที่ยว	“การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน: ปัจจุบันและอนาคต” “Sustainable Tourism and Hospitality Development: Now and Then”
กลุ่มที่ ๑๑ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม	“การปรับตัวของสื่อในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบพลิกโฉม” "How Media Adapt to Survive in the Age of Disruptive Technology"
กลุ่มที่ ๑๒ วิทยาลัยนานาชาติ	"Management towards Sustainable Development" ** กลุ่ม ๑๒ บรรยายและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนำเสนอในรูปแบบ Round Table

ในการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขาให้แต่ละสาขาวิชาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากภายนอกร่วมประชุมวิชาการกับคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ในรูปแบบ Round Table โดยเน้นการเป็น Action Based, Action Paper เป็นการนำเอาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง ปัญหาจริงของประชาชนมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างไร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทั้งข้อเสนอแนะในแนวทางการพัฒนา ทฤษฎีที่ต่อเนื่องกับข้อเสนอแนะในแนวทางของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่

ภาคเช้า หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาคบ่าย อาคารนวมินทรราชินี และอาคารสยามบรมมรชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีการผลิตงานวิจัยหรือกรณีศึกษาและเผยแพร่งานวิจัยหรือกรณีศึกษาที่มีคุณภาพในด้านพัฒนา-
บริหารศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ
บริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
๒. เวทีการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๓. เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการของสถาบัน และสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์ ๐๒ ๗๒๗ ๓๓๐๐, ๐๒ ๗๒๗ ๓๓๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๗๕ ๘๙๗๒, ๐๒ ๓๗๔ ๒๗๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): nidaconference@nida.ac.th

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

[https://www.zipeventapp.com/e/Development-Administration-towards-Sustainable-
Development](https://www.zipeventapp.com/e/Development-Administration-towards-Sustainable-Development)

หรือ ผ่าน QR Code



พัฒนบริหารศาสตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Development Administration towards Sustainable Development



 **วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561**
เวลา 09:00 - 17:00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

- ▶ ภาคเช้า
ปาฐกถา เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ▶ ภาคบ่าย
นำเสนอบทความวิชาการ 12 สาขาวิชา



สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนออนไลน์ทาง Website: <http://conference.nida.ac.th>
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561



ไม่เสียค่าใช้จ่าย

